

TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI TUNG BỪNG TỔ CHỨC HỘI CHỢ XUÂN QUÝ MÃO NĂM 2023

Thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2022 – 2023, Chương trình công tác Đội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022 – 2023, ngày 8/1/2023, trường THCS Phúc Lợi đã tung bừng tổ chức Hội chợ xuân Quý Mão năm 2023. Hội chợ xuân là hoạt động thiết thực nhằm hướng tới chào mừng kỉ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng xuân Quý Mão 2023.



Các đại biểu tham dự chương trình

Đến tham dự Hội chợ xuân, nhà trường vinh dự được đón tiếp đồng chí Phạm Hoài Nam – Phó Chủ tịch phường Phúc Lợi; đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Quý - phó chủ tịch hội đồng đội quận Long Biên; đồng chí Nguyễn Mậu Minh – Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường; đồng chí Đặng Thị Tuyết Nhung – Phó bí thư chi bộ - Phó hiệu trưởng nhà trường; tập thể giáo viên và học sinh nhà trường. Đặc biệt, để làm nên thành công của Hội chợ xuân, không thể thiếu sự chung tay phối hợp của ban phụ huynh trường và phụ huynh học sinh các lớp. Hội chợ được tổ chức gồm nhiều hoạt động phong phú: Thi trang trí gian trại, thi trình diễn thời trang với chủ đề “Sắc

xuân 2023”, tham quan và trải nghiệm mô hình STEM, tham gia văn hoá ẩm thực chợ quê, tham gia các trò chơi dân gian, xin chữ ông đồ...

Mở đầu Hội chợ xuân là màn múa lân sư - một phong tục tốt đẹp trong ngày tết cổ truyền với ý nghĩa hạnh phúc, may mắn, bình an. Tiếng trống rộn rã vang lên cùng với điệu múa của đội lân sư đã làm bầu không khí trở nên thật sôi động và náo nhiệt. Trong tiếng trống rộn ràng, đội múa lân thực hiện những động tác uyển chuyển mà không kém phần oai phong. Nếu màn múa lân đem đến sự náo nhiệt thì màn biểu diễn ảo thuật lại khiến các em học sinh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Những ánh mắt háo hức, những tràng pháo tay giòn giã của các em học sinh đủ để khẳng định các em mong chờ màn biểu diễn này đến thế nào.



Tiết mục mở màn: Múa lân sư





Tiết mục xiếc, ảo thuật

Một phần thi được mong chờ nhất trong hội chợ chính là thi trình diễn thời trang với chủ đề “Sắc xuân 2023”. Đúng như chủ đề của phần thi, các chi đội đã đem đến những bộ trang phục thật rực rỡ sắc màu. Sân khấu trường Phúc Lợi bỗng nổi bật hơn bao giờ hết với sự xuất hiện của 36 thí sinh dự thi: Những bộ áo dài thướt tha, những bộ cánh mớ ba mớ bảy truyền thống, có cả những bộ trang phục tái chế gửi gắm thông điệp bảo vệ môi trường. Mỗi bộ trang phục lại mang một vẻ đẹp và ý nghĩa riêng.





Sau phần thi trình diễn thời trang, các đại biểu đi thăm quan gian trại và ban giám khảo chấm trang trí gian trại. Mọi công tác chuẩn bị và trang trí đã hoàn thành từ chiều ngày 7/1. Các gian trại đều được thiết kế và sắp xếp theo ý tưởng riêng của từng lớp: 6A1 đón xuân sang, Sắc màu tuổi thơ 7A3, Xuân yêu thương 8A1, Phiên chợ quê 9A1... Mỗi gian trại giống như sự mô phỏng không gian Tết của gia đình người Việt với ban thờ tổ tiên, chậu quất, mai vàng, đào phai, bánh chưng xanh... Thông qua phần thi trang trí gian trại, nhà trường muốn các em học sinh thể hiện sự sáng tạo của mình cũng như để các em có thêm những cảm nhận về phong vị Tết truyền thống của người Việt.





Đặc biệt nhất trong Hội chợ xuân chính là các em học sinh đã có thêm trải nghiệm thú vị khi tham gia những gian hàng văn hoá ẩm thực chợ quê. Mười tám gian hàng là mười tám màu sắc ẩm thực độc đáo khác nhau. Từ những món bánh truyền thống như: bánh chưng, bánh tẻ, bánh nếp... đến các món ăn vặt quen thuộc như: kẹo lạc, chè lam, dừa khô, kẹo bông... Tất cả đều có thể tìm thấy trong Hội chợ xuân của trường THCS Phúc Lợi. Đây là cơ hội hiếm hoi để các em học sinh được trải nghiệm tự tay làm các món ăn truyền thống của dân tộc, được “hoá thân” thành những chuyên gia bán hàng. Điều đó giúp các em không chỉ có thêm hiểu biết về văn hoá ẩm thực truyền thống của dân tộc mà còn nâng cao được kĩ năng sống của mình, thắt chặt tinh thần đoàn kết và sự sáng tạo tập thể.





Góc trại các lớp

Tham gia Hội chợ xuân Quý Mão, các em học sinh còn được tham gia vào những trò chơi dân gian như: Đập niêu, nhảy bao bố, chuyền bóng tiếp sức... Bỏ lại sau lưng những căng thẳng của một kì học vất vả, giờ đây, trên sân trường chỉ có rộn vang tiếng cười, tiếng reo hò cổ vũ. Dù là người thắng cuộc hay chưa thực sự may mắn, nhưng các em học sinh đã có những giây phút vô cùng tuyệt vời bên thầy cô và bạn bè. Ánh mắt vui tươi, hồ hởi của các em sau mỗi trò chơi càng làm không khí mùa xuân rộn ràng hơn.



Hội chợ xuân Quý Mão là hoạt động trải nghiệm mới mẻ và đầy thú vị giúp các em học sinh có thêm hiểu biết về những phong tục tập quán cổ truyền của dân tộc; từ đó thêm yêu bản sắc văn hóa Việt Nam, biết giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp. Thông qua những hoạt động trong Hội chợ xuân, nhà trường cũng muốn giáo dục kỹ năng sống cho học sinh; nâng cao ý thức kỉ luật, tinh thần đoàn kết sáng tạo; đồng thời tạo không gian mang đậm sắc xuân để học sinh vui chơi, giải trí sau một kì học tập căng thẳng. Hội chợ xuân Quý Mão thực sự đã đem đến cho các em học sinh những trải nghiệm thú vị về Tết cổ truyền dân tộc. Năm mới đang về gần, không khí xuân đã tràn ngập muôn nơi. Hi vọng một năm mới thật ấm áp và nhiều yêu thương dành cho tất cả mọi người.



Hội chợ xuân 2023